

Số: /BC-SLĐTBXH

Đồng Tháp, ngày tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2021

Thực hiện Công văn số 257/UBND-TCD-NC ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1

Triển khai thực hiện Công văn số 257/UBND-TCD-NC ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ cải thiện điểm số và duy trì thứ hạng Chỉ số B1 năm 2021; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH ngày 15/01/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch hành động của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật

Trong năm, đã tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quyết định số 1359/QĐ-UBND-HC về việc uỷ quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nhằm giảm gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động.

3. Về tổ chức thi hành pháp luật

3.1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và cộng đồng doanh nghiệp

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 392/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân Tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, người lao động đi thực tập và thực tập nâng cao

tay nghề; người tham gia Chương trình học và thực hành tại doanh nghiệp ở nước ngoài do Ủy ban nhân dân Tỉnh ký kết giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19; tăng cường quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19. Phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh về quy trình, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh COVID-19.

3.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp

Trong năm, đã tổ chức **04** lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho **251** người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác ATVSLĐ, cho an toàn vệ sinh viên và người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh. Các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ định kỳ theo quy định cho hơn 5.016 người sử dụng lao động và người lao động và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho hơn 8.940 người lao động.

3.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật

Sở đã thiết lập các hình thức trong tiếp nhận kiến nghị phản ánh của doanh nghiệp về thực thi và tuân thủ pháp luật trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật như tổ chức tiếp công dân, đường dây nóng; các thông tin được công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở (www.sldtbxh.dongthap.gov.vn), bảo đảm thuận lợi, dễ dàng trên tinh thần cầu thị, lắng nghe, kịp thời ghi nhận, xử lý công khai, công bằng, nhanh chóng, khách quan, đúng thẩm quyền.

Ngoài ra, còn phối hợp với Bảo hiểm xã hội Tỉnh, Liên đoàn Lao động Tỉnh tư vấn pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động về pháp luật về lao động; tiền lương; an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

Trong năm, Sở không có trường hợp doanh nghiệp khiếu nại về thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm, bảo hiểm.

Nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật trong quá trình kinh doanh của doanh nghiệp, Sở đã tổ chức thực hiện 03 cuộc thanh tra chuyên ngành⁽¹⁾, thường xuyên

⁽¹⁾ Thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội huyện Tân Hồng; thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động, an toàn, vệ sinh lao động tại 02 doanh nghiệp thi công công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh.

nhắc nhở, hướng dẫn thực thi các quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lao động, tiền lương, việc làm và bảo hiểm.

3.4. Về cải cách thủ tục hành chính

Tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát, thống kê, minh bạch, công khai đầy đủ các quy định, trình tự, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, nhất là đối với các thủ tục hành chính hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi công việc, nhất là sử dụng các phần mềm giải quyết văn bản iDesk; lịch làm việc; theo dõi giao việc; tiếp tục duy trì và áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ngoài ra, còn vận động cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trong việc thực hiện thủ tục hành chính thông qua các cuộc gặp gỡ, đối thoại, triển khai, tập huấn. Năm 2021, Sở hoàn thành tốt các tiêu chí đã Bản cam kết hành động với Ủy ban nhân dân Tỉnh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã rà soát tổng số **30/75** TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (tỷ lệ 40%). Trong đó, số TTHC kiến nghị giữ nguyên là **22** thủ tục, kiến nghị đơn giản hóa **08** thủ tục chiếm tỉ lệ **26,67%** trên tổng số TTHC đã rà soát và chiếm **10,67%** trên số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Tổng chi phí tiết kiệm dự kiến sau đơn giản hóa là **31.542.500 đồng**. Trong đó, kiến nghị đơn giản hóa **03** thủ tục liên quan đến doanh nghiệp⁽²⁾, giảm được 202.500 đồng/năm (tỷ lệ 2,2%).

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ NGUYÊN NHÂN

- Việc thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến còn chưa thường xuyên, hiệu quả do một bộ phận người dân, doanh nghiệp hiện nay chưa quen với việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

- Doanh nghiệp còn chưa chủ động trong việc phản ánh các quy định còn bất cập trên thực tế thi hành cũng như những vướng mắc gặp phải trong việc thi hành pháp luật, chưa phối hợp tốt trong việc phản ánh, kiến nghị đối với hành vi tiêu cực của công chức cũng như đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật do tâm lý e ngại hoặc cho rằng việc kiến nghị sẽ không được phản hồi, nên Sở đôi khi gặp khó khăn trong việc nắm bắt những điểm bất cập, vướng mắc để kịp thời xem xét giải quyết.

- Biên chế thực hiện việc rà soát, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật hầu hết là do công chức pháp chế kiêm nhiệm thực hiện, trong khi tổ chức bộ máy và biên chế ngày càng bị thu hẹp, dẫn đến quá tải công việc. Kinh phí thực hiện việc

⁽²⁾ Thủ tục: Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động và Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật chưa có mục chi cụ thể, rõ ràng nên chưa đáp ứng yêu cầu triển khai công việc.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Tăng cường, đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân về việc thực hiện cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp.

- Thực hiện công tác kiểm tra, chấn chỉnh và tập huấn nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, giải đáp vướng mắc, phát hiện, nhân rộng điển hình làm tốt công tác cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật.

- Doanh nghiệp cần chủ động tham gia trong việc phản ánh các quy định còn bất cập trên thực tế thi hành cũng như những vướng mắc gặp phải trong việc thi hành pháp luật; phối hợp tốt trong việc phản ánh, kiến nghị đối với hành vi tiêu cực của công chức cũng như đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VP_(Khanh).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Thị Hoa Nàng